

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiporn@uobkayhian.co.th

COTTO – อาจจะใช้ตัวช่วยมากขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... ตัวช่วยในที่นี้ เหนือเมฆจะหมายถึง เรื่องของเครื่องมือ

ในทางด้านปัจจัยทางเทคนิคนะครับ และก็อาจจะไม่ใช่แค่หุ่น COTTO ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ แต่หมายถึง หุ่นทั้งทำไรทั้งหมด ที่เรา ทำนาๆ ว่ากันอยู่ในระยะนี้นั้นแหละครับ... เมื่อก่อน เหนือเมฆเคยกล่าวไว้แล้วว่า จริงๆ อาจจะไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเยอะมากเกินไปหรอก หรือ เอาแค่ MA25days และ Volume ก็น่าจะเพียงพอกับการแก้งาไรเป็นรอบๆ แล้วละ... แต่ในเมื่อความนิยมการแก้งาไรในช่วงนี้ เริ่มมีมากขึ้น หมายถึงหุ่นเล็กๆ หุ่นกลางๆ เริ่มจะมีการขยับราคาขึ้นให้เราได้แก้งาไรกันมาสักกระหน่ำแล้ว การหาสิ่งที่จะมาช่วยเพิ่มความมั่นใจ ในการจะแก้งาไรหุ่น ที่เป็นหุ่นเข้าข่ายเสี่ยงสูง ให้มีความเสี่ยงที่น้อยลง หรือ เราจะมีโอกาสแก้งาไรแล้วชนะเขาได้ หรือได้เงินจากหุ่นแก้งาไรนั้น ก็จะเป็นแหละครับ ที่ต้องใส่เครื่องมือเพิ่มเข้าไปในกราฟที่เราใช้ดูหรืออ่านแนวโน้ม... ไม่ว่าหุ่นนั้น เราจะได้มากจากการใช้โปรแกรมสแกนหุ่น หรือ จะได้ยินใครบอกมาว่าสวยอย่างนั้นอย่างนั้นก็ตาม ก็อย่าลืมที่เหนือเมฆเคยบอกกล่าวไว้ว่า ยังไงก็ควรจะมานั่งดูกราฟด้วยเครื่องมือของเราอีกที... เว้นเสียแต่ว่า เราจะเอาเงื่อนไข ของเครื่องมือทางเทคนิคที่เราใช้ไปเขียนโปรแกรมสแกนหุ่นขึ้นมา ก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึง แต่เชื่อเถอะ อดใจไม่ได้หรอก ที่จะต้องของมาตรวจหรือดูกันด้วยสายตาแบบเห็นๆ ชัวร์ๆ กันอีกที... อย่างเหนือเมฆ ในช่วงที่ Live ทางเฟซบุ๊ก ในระยะ WFH นี้ ท่านนักลงทุน ก็อาจจะเห็นนะว่า เหนือเมฆมี 2 หน้าจอกราฟ เอาไว้วิเคราะห์ ดูอะไรที่เพิ่มมากกว่าแต่ก่อน

ดูตามเกม... จะว่าไปแล้ว เหนือเมฆของมองเป็นเกม เล่นดักทาง นะ เพราะสัญญาณการขึ้น

จากวันวานนั้น ยังไม่มี แต่ก็น่าสนใจตรงที่มีปริมาณหุ่นเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัย แต่ราคาไม่วิ่งสักเท่าไรเลย

แนวรับ : ... 1.70-1.65 หรือ ยืน 1.75 ได้ ก็ยังตามน้ำระยะสั้นได้

เป้าหมาย : ... 2.00-2.10 ยังอาจจะหวังการขึ้นไปทดสอบได้อีกรอบ

Price Chart...(COTTO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ่น COTTO... ระยะนี้ อาจจะเห็นว่า มีหุ่นหลายๆ ตัว ที่รูปแบบของ MA. อยู่ในภาพ Bullish ซึ่งอาจจะมีการขึ้นมากมาแล้วบ้าง ฟังจะเริ่มขึ้นบ้าง และยังมีอีกรูปแบบหนึ่งคือ ขึ้นแบบหลอกไปแล้วรอบนึง แล้วก็ลงมาเหมือนจะเสียภาพ Bullish แต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นภาพ Bullish ได้อีกครั้ง... ซึ่งในอย่างหลังนี้แหละ ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะจะมีบ่อยๆ ครั้ง ที่สัญญาณเกิดในครั้งแรก แล้วเหมือนจะขึ้น แต่ก็ขึ้นหลอกเราไปก่อน จนเราไม่กล้า แถมคนที่ซื้อ ก็อาจจะเอาออกมาให้เขาไปเสียด้วยซ้ำ... แล้วในที่สุด เราปล่อยให้เขาก็แอบมาไล่ขึ้น... แต่ COTTO วันวานนั้น Volume น่าจะต้องไล่ขึ้นในวันนั้น หรือ อย่างช้า ก็สับตาหว่าหน้าได้นะ